



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๕๓๕

ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอนาทม/วังยาง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๗๒๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒. หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๐๖
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งประกาศรับสมัครการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการและพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. แจ้งว่า คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอคุณสมบัติและการสรรหาและกระตาคำตอบข้าราชการและพนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดนครพนมจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการและพนักงานเทศบาลในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ www.dlalocalapp2564 เพื่อปิดประกาศในที่เปิดเผย เช่น ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (นายวรรณพล ต้อยพล)

โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ประสาน (นายมนัสชัย โคตรพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๙๔๙๘๖๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

๐๖
๖ F.A. 65



ที่ มท ๐๕๐๔.๖/๑๐๖

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน ประธาน ก.จ.จ. และ ก.ท.จ. ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
๕. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
๖. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเมืองพัทยาคผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
๗. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
๘. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
๙. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาคผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศรับสมัครการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งต่างๆ โดยได้ดำเนินการ

/ ทดสอบ...

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา โดยกำหนดวันสรรหาภาคความเหมาะสม ไปแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้มีประกาศดังต่อไปนี้

๑. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลดคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลดคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบพนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๖. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลดคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบพนักงานเมืองพัทยาผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

/ ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประกาศรายชื่อและการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และเมืองพัทยาทราบโดยทั่วกัน และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ www.dlalocalapp2564.com เพื่อปิด
ประกาศในที่เปิดเผย เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยา
ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. และ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ ปีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ให้มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในฐานะผู้รับจ้างดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประมวลผลการตรวจสอบใหม่ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทุกตำแหน่งด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงอาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้ยกเลิกประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เฉพาะตำแหน่งตามท้ายประกาศนี้ และให้ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังมีตำแหน่งและรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

/ ทั้งนี้...

ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอายุบัญชี การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี และการเรียกรายงานตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

สำหรับการเรียกรายงานตัว และการแต่งตั้งตามประกาศนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบภายหลัง

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หรือปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหามีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา หรือตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะถือว่าผู้ผ่านการสรรหาผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหาในครั้งนี้อย่างเด็ดขาด และไม่สิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร



ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
และขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ มีประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ให้มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในฐานะผู้รับจ้างดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานเทศบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประมวลผลการตรวจสอบใหม่ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทุกตำแหน่งด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานเทศบาลมีความถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใสเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงอาศัยอำนาจตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เฉพาะตำแหน่งตามท้ายประกาศนี้ และให้ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังมีตำแหน่งและรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

/ ทั้งนี้

ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาบุัญชี การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี และการเรียกรายงานตัว พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหา พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

สำหรับการเรียกรายงานตัว และการแต่งตั้งตามประกาศนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลกำหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ ภายหลัง

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หรือปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหามีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา หรือตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะถือว่าผู้ผ่านการสรรหาผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหาในครั้งนี มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร



ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพิมายผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
และขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพิมายผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ มีประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเมืองพิมายให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานเมืองพิมายผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเมืองพิมายผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อพนักงานเมืองพิมายผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ให้มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในฐานะผู้รับจ้างดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานเมืองพิมายตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประมวลผลการตรวจสอบใหม่ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทุกตำแหน่งด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานเมืองพิมายมีความถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใสเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเมืองพิมายให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงอาศัยอำนาจตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเมืองพิมายผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เฉพาะตำแหน่งตามท้ายประกาศนี้ และให้ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพิมายผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพิมายผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังมีตำแหน่งและรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้

ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอายุบัญชี การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี และการเรียกรายงานตัวพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕

สำหรับการเรียกรายงานตัว และการแต่งตั้งตามประกาศนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบภายหลัง

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หรือปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหามีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา หรือตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะถือว่าผู้ผ่านการสรรหาผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหาในครั้งนี้อย่างเด็ดขาด และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร



ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลดคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารได้ประกาศ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีความเป็นมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เข้ารับ
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารแต่ละคนสามารถขอลดคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ โดยมีหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการขอลดคะแนนการสรรหา

๑.๑ หลักเกณฑ์ขอลดคะแนนการสรรหา

ให้ผู้เข้ารับการสรรหาเข้าดูผลคะแนนการสรรหาเฉพาะของตนเองระหว่างวันที่
๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ทางเว็บไซต์ www.dlalocalapp2564.com ที่หัวข้อ "ตรวจผลคะแนนการสรรหา"

๑.๒ วิธีการขอลดคะแนนการสรรหา

ให้ผู้เข้ารับการสรรหากรอรหัสเลขประจำตัวประชาชน และรหัสเลขประจำตัวสรรหา
ระบบจะแจ้งผลคะแนนการสรรหาให้ทราบทันที

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขขอลดกระดาษคำตอบ

๒.๑ หลักเกณฑ์การขอลดกระดาษคำตอบ

(๑) ผู้เข้ารับการสรรหาที่ประสงค์ดูกระดาษคำตอบของตนเองต้องยื่นคำร้อง โดยการ
ดาวน์โหลดและพิมพ์คำร้องได้ที่เว็บไซต์ www.dlalocalapp2564.com

(๒) การดูกระดาษคำตอบ อนุญาตให้เข้าดูกระดาษคำตอบได้เฉพาะผู้เข้ารับ
การสรรหาที่ได้ยื่นคำร้อง และจะให้ดูกระดาษคำตอบของตนเองเท่านั้น

๒.๒ วิธีการขอลดกระดาษคำตอบ

(๑) กรอกรายละเอียดในคำร้องที่ได้ดาวน์โหลดตามข้อ ๒.๑ (๑) และยื่นคำร้องพร้อม
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวสรรหาด้วยตนเอง ณ อาคารวิทยบริการ ฝ่ายฝึกอบรม
ชั้น ๕ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ในวันราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

(๒) ผู้เข้ารับการสรรหาที่ยื่นคำร้องตามข้อ (๑) ต้องมาในวัน เวลา และสถานที่
ที่นัดหมาย พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และบัตรนัดการดูกระดาษคำตอบ
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าดู
กระดาษคำตอบ

/ ๒.๓ เงื่อนไข...

๒.๓ เงื่อนไขการขอดูกระดาษคำตอบ

- (๑) ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์อื่นใด หรือเอกสารอื่นๆ เข้าไปภายในสถานที่ดูกระดาษคำตอบ
- (๒) ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือทำสำเนาหรือนำกระดาษคำตอบ หรือเอกสารอื่นๆ ออกจากสถานที่ดูกระดาษคำตอบเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร



ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลดคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบ
พนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศ
เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อ
พนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลมีความเป็นมาตรฐาน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดให้พนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารแต่ละคน
สามารถขอลดคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบของพนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการขอลดคะแนนการสรรหา

๑.๑ หลักเกณฑ์ขอลดคะแนนการสรรหา

ให้ผู้เข้ารับการสรรหาเข้าดูผลคะแนนการสรรหาเฉพาะของตนเองระหว่างวันที่
๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ทางเว็บไซต์ www.dlalocalapp2564.com ที่หัวข้อ "ตรวจผลคะแนนการสรรหา"

๑.๒ วิธีการขอลดคะแนนการสรรหา

ให้ผู้เข้ารับการสรรหากรอกรหัสเลขประจำตัวประชาชน และรหัสเลขประจำตัวสรรหา
ระบบจะแจ้งผลคะแนนการสรรหาให้ทราบทันที

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขขอถูกระดาษคำตอบ

๒.๑ หลักเกณฑ์การขอถูกระดาษคำตอบ

(๑) ผู้เข้ารับการสรรหาที่ประสงค์ถูกระดาษคำตอบของตนเองต้องยื่นคำร้อง โดยการ
ดาวน์โหลดและพิมพ์คำร้องได้ที่เว็บไซต์ www.dlalocalapp2564.com

(๒) การถูกระดาษคำตอบ อนุญาตให้เข้าดูกระดาษคำตอบได้เฉพาะผู้เข้ารับ
การสรรหาที่ได้ยื่นคำร้อง และจะให้ถูกระดาษคำตอบของตนเองเท่านั้น

๒.๒ วิธีการขอถูกระดาษคำตอบ

(๑) กรอกรายละเอียดในคำร้องที่ได้ดาวน์โหลดตามข้อ ๒.๑ (๑) และยื่นคำร้องพร้อม
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวสรรหาด้วยตนเอง ณ อาคารวิทยบริการ ฝ่ายฝึกอบรม
ชั้น ๔ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ในวันราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

(๒) ผู้เข้ารับการสรรหาที่ยื่นคำร้องตามข้อ (๑) ต้องมาในวัน เวลา และสถานที่
ที่นัดหมาย พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และบัตรนัดการดูกระดาษคำตอบ
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าดู
กระดาษคำตอบ

/ ๒.๓ เงื่อนไข

๒.๓ เงื่อนไขการขอตูกระดาศคำตอบ

- (๑) ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์อื่นใด หรือเอกสารอื่นๆ เข้าไปภายในสถานที่ตูกระดาศคำตอบ
- (๒) ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือทำสำเนาหรือนำกระดาศคำตอบ หรือเอกสารอื่นๆ ออกจากสถานที่ตูกระดาศคำตอบเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประยูร รัดนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร



ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอคุณสมบัติแนบการสรรหาและกระดาษคำตอบ
พนักงานเมืองพิทยาผู้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศ
เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพิทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อ
พนักงานเมืองพิทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเมืองพิทยามีความเป็นมาตรฐาน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดให้พนักงานเทศบาลผู้รับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารแต่ละคน
สามารถขอคุณสมบัติแนบการสรรหาและกระดาษคำตอบของพนักงานเมืองพิทยาผู้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการขอคุณสมบัติแนบการสรรหา

๑.๑ หลักเกณฑ์ขอคุณสมบัติแนบการสรรหา

ให้ผู้รับการสรรหาเข้าดูผลคะแนนการสรรหาเฉพาะของตนเองระหว่างวันที่
๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ทางเว็บไซต์ www.dlalocalapp2564.com ที่หัวข้อ "ตรวจผลคะแนนการสรรหา"

๑.๒ วิธีการขอคุณสมบัติแนบการสรรหา

ให้ผู้รับการสรรหากรอกรหัสเลขประจำตัวประชาชน และรหัสเลขประจำตัวสรรหา
ระบบจะแจ้งผลคะแนนการสรรหาให้ทราบทันที

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขขอกระดาษคำตอบ

๒.๑ หลักเกณฑ์การขอกระดาษคำตอบ

(๑) ผู้รับการสรรหาที่ประสงค์ดูกระดาษคำตอบของตนเองต้องยื่นคำร้อง โดยการ
ดาวน์โหลดและพิมพ์คำร้องได้ที่เว็บไซต์ www.dlalocalapp2564.com

(๒) การดูกระดาษคำตอบ อนุญาตให้เข้าดูกระดาษคำตอบได้เฉพาะผู้เข้ารับ
การสรรหาที่ได้ยื่นคำร้อง และจะให้ดูกระดาษคำตอบของตนเองเท่านั้น

๒.๒ วิธีการขอกระดาษคำตอบ

(๑) กรอกรายละเอียดในคำร้องที่ได้ดาวน์โหลดตามข้อ ๒.๑ (๑) และยื่นคำร้องพร้อม
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวสรรหาด้วยตนเอง ณ อาคารวิทยบริการ ฝ่ายฝึกอบรม
ชั้น ๕ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ในวันราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

(๒) ผู้รับการสรรหาที่ยื่นคำร้องตามข้อ (๑) ต้องมาในวัน เวลา และสถานที่
ที่นัดหมาย พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และบัตรนัดการดูกระดาษคำตอบ
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าดู
กระดาษคำตอบ

๒.๓ เงื่อนไขการขอตรวจคำตอบ

(๑) ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตัว เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
วัสดุอุปกรณ์อื่นใด หรือเอกสารอื่นๆ เข้าไปภายในสถานที่ดูกระดาษคำตอบ

(๒) ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือทำสำเนาหรือนำกระดาษคำตอบ หรือเอกสารอื่นๆ
ออกจากสถานที่ดูกระดาษคำตอบเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร